

Thêm một giải nhất về Video Clip cho sinh viên DTU

Vào những ngày đầu năm mới 2013, một niềm vui lớn đã đến với Đại học Duy Tân khi Video Clip “Miền Trung yêu thương” (do nhóm làm phim của Thái Bảo Long - Lê Tuấn Anh, sinh viên khoa ĐTQT thuộc Đại học Duy Tân thực hiện) giành giải Nhất tại vòng 4 cuộc thi SV 2012 Online.

SV Online là một nội dung thi do Ban Tổ chức chương trình SV 2012 phối hợp với mạng xã hội Zing Me tổ chức nhằm tạo sân chơi dành cho các bạn sinh viên, khán giả của chương trình SV 2012. Chương trình SV Online được thiết kế với 4 vòng thi, được phát sóng hàng tuần cùng với lịch phát sóng của SV 2012 trên VTV3.



Nhóm thực hiện videp clip “Miền Trung yêu thương”

Ở vòng thi thứ 4 cũng là vòng thi cuối cùng, Ban Tổ chức đã chọn chủ đề "Lời chào của miền" để đánh giá khả năng sáng tạo của các bạn sinh viên. Mục đích của “Lời chào của miền“ là giới thiệu những nét đẹp (cảnh vật, văn hoá, con người...) nhằm thu hút người xem muốn đến với miền đất đó. Những nét đặc trưng của miền phải được thể hiện qua góc nhìn hài hước, dí dỏm, thông minh trong 1 video có thời lượng tối đa 2 phút.

Video clip "Miền Trung yêu thương"

Lấy ý tưởng từ một Đà Nẵng sơn thủy hữu tình, clip “Miền Trung yêu thương” của sinh viên Duy Tân

đưa người xem vào cuộc hành trình khám phá vẻ đẹp nên thơ của thành phố này. Xuất phát từ cầu Sông Hàn trong một buổi sớm mai nắng ấm, dọc theo những cung đường đèo dốc quanh co người xem đến với Bán đảo Sơn Trà mờ sương mây phủ và chứng kiến trận đấu cờ có một không hai giữa sinh viên Duy Tân với Tiên ông tại đỉnh Bàn Cờ. Xuyên qua Sơn Trà, người xem được đưa về bãi biển Mỹ Khê thơ mộng - bãi biển từng được xếp vào 1 trong 5 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Không chỉ được ngắm biển xanh và cát trắng, người xem còn có cơ hội khám phá công việc thường nhật của những ngư dân thuần phác. Kết thúc cuộc hành trình là hình ảnh thành phố lên đèn với nhịp sống sôi động, trẻ trung cùng với ánh điện lung linh huyền ảo của Sông Hàn về đêm... Cả clip đã làm nổi bật lên hình ảnh một Đà Nẵng - Trái tim của miền Trung - hoang sơ, bình dị song không kém phần năng động và hiện đại.

Với ý tưởng đầy sáng tạo cùng những góc quay đặc sắc, videp clip “Miền Trung yêu thương” đã thu hút gần 12.000 lượt người xem và được Ban Tổ chức trao giải Nhất với tổng giá trị giải thưởng 10 triệu đồng.

Được biết, nhóm làm phim sinh viên của Thái Bảo Long - Lê Tuấn Anh là một trong những nhóm làm phim hoạt động thường xuyên nhất tại Đại học Duy Tân hiện nay. Nhóm này đã từng đạt giải Nhất phim ngắn toàn quốc về Biến đổi Khí hậu, giải Nhì liên hoan phim ngắn quốc tế (International Short Film Competition: “1 of 7 billion”. Đồng thời đây cũng là nhóm đạt giải Nhất ở vòng 2 cuộc thi SV Online với Video về “Bản tin sinh viên”.

(Truyền Thông)